

**BÁO CÁO**

**Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 (lĩnh vực văn hóa - xã hội)**

*(Trình tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII)*

Sau khi nghiên cứu Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018, Ban văn hóa - xã hội cơ bản đồng tình với những nhận định, đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, đồng thời nhấn mạnh, bổ sung thêm một số nội dung để Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và quyết định:

**I. Về đánh giá kết quả lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2018**

6 tháng đầu năm, tỉnh ta thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi, kinh tế tăng trưởng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả khá đồng đều.

Đã tổ chức tốt hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; đặc biệt lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc và các hoạt động tuyên truyền chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ngã Ba Đồng Lộc; phong trào văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi; thể thao thành tích cao đạt kết quả tốt tại các đấu trường khu vực, quốc gia; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, du lịch biển đã sôi động trở lại; công tác gia đình được quan tâm.

Công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo được tăng cường, đã bám sát các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả khá toàn diện. Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, chất lượng mũi nhọn đạt kết quả cao<sup>1</sup>. Tập trung chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và chỉ đạo khắc phục một số khó khăn, hạn chế đã được Ban văn hóa - xã hội kiến nghị như: Triển khai một số giải pháp giải quyết bước đầu tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ<sup>2</sup>; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng

<sup>1</sup> Hà Tĩnh có 85/96 (88,54%) học sinh đạt giải, tăng 8 giải so với năm học 2016-2017 (9 học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi quốc tế)

<sup>2</sup> Cấp kinh phí theo định mức biên chế được giao, biệt phái giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu



cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Công tác xã hội hóa giáo dục có chuyển biến tốt, đã kêu gọi đầu tư nhiều trường mầm non tư thục và trường phổ thông nhiều cấp học chất lượng cao trên địa bàn<sup>3</sup>.

Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên, tích cực mở rộng, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân; chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lây lan ra cộng đồng; tiếp tục duy trì và triển khai các hoạt động Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm từng bước được chấn chỉnh; triển khai thực hiện các chính sách quy định về bảo hiểm y tế, giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Quan tâm thực hiện các chính sách về lao động, người có công. Đã tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra về dạy nghề, an toàn vệ sinh lao động, các loại hình bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động. Tích cực phối hợp với ngành giáo dục đẩy mạnh công tác phân luồng cho học sinh, chủ động tuyên truyền và gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội được giải quyết khá kịp thời, tích cực phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc, khiếu kiện kéo dài trong thực hiện chính sách đối với người có công. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em ngày càng được tăng cường.

Công tác quản lý bảo chí được tăng cường; hoạt động bưu chính viễn thông được quan tâm, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt. Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành tác nghiệp được thực hiện khá đồng bộ.

## **II. Một số tồn tại, hạn chế**

Về những tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, Ban bày tỏ sự đồng tình với các nhận định, đánh giá trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời bổ sung thêm một số nội dung sau:

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá - xã hội tuy đã có nhiều chuyển biến nhưng một số mặt vẫn còn biểu hiện buông lỏng như: Tình trạng yếu kém trong quản lý kinh doanh các dịch vụ văn hóa, nhất là vấn đề quy hoạch và cấp phép kinh doanh Karaoke<sup>4</sup>; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn

<sup>3</sup> Năm học 2017-2018, Hà Tĩnh thành lập mới 5 trường tư thục chất lượng cao (4 trường mầm non, 1 trường phổ thông liên cấp) hiện nay tiếp tục xây dựng 2 trường tư thục (1 trường mầm non và 1 trường phổ thông liên cấp). Cấp phép hoạt động mới 4 trung tâm tin học ngoại ngữ, 5 trung tâm tư vấn du học.

<sup>4</sup> Trong tháng 3, đã xảy ra vụ cháy lớn, gây thiệt hại nặng nề tại quán Karaoke Kingdom



hóa chưa được quan tâm đúng mức; chậm hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; việc rà soát, xây dựng Đề án đặt tên đường và các công trình công cộng tại một số địa phương còn chậm, chưa đúng quy định; quản lý quy hoạch tại một số điểm du lịch, nhất là du lịch biển còn thiếu chặt chẽ.

Chất lượng giáo dục toàn diện ở một số trường phổ thông còn hạn chế, nhất là vùng ở vùng núi, vùng khó khăn. Việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, nghệ thuật cho học sinh triển khai chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Chưa có các giải pháp căn cơ, mạnh mẽ để điều hoà đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh nên việc sắp xếp bố trí còn bất hợp lý, không đồng đều giữa các địa phương, có nơi thừa nhiều giáo viên trong khi có nơi lại thiếu giáo viên khá nghiêm trọng. Một số địa phương phân bổ ngân sách chi thường xuyên cho các trường học chưa đảm bảo tỉ lệ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, tính công khai, minh bạch trong nguồn chi sự nghiệp giáo dục chưa đảm bảo. Chưa có kế hoạch tổng thể xây dựng cơ sở vật chất trường học, việc bố trí vốn đầu tư còn dàn trải; công tác qui hoạch chi tiết ở một số trường học chưa được quan tâm<sup>5</sup>, đặc biệt các dự án đầu tư chỉ tập trung xây dựng phòng học, phòng đa chức năng mà chưa chú trọng vấn đề nước sạch và công trình vệ sinh cho học sinh, giáo viên.

Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tuy đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của người dân nên số bệnh nhân chuyển lên tuyến trên còn nhiều; công tác phát triển chuyên môn kỹ thuật còn chậm; để xảy ra tình trạng thiếu vật tư, hóa chất ở bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số bệnh viện khác, ảnh hưởng đến công tác khám và điều trị bệnh, gây bức xúc trong nhân dân. Chưa có giải pháp để quản lý giá thuốc chữa bệnh, quản lý thực phẩm chức năng một cách hiệu quả. Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân; an toàn thực phẩm còn hạn chế, các chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe; hoạt động kinh doanh thực phẩm tươi sống, giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ theo hộ gia đình chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường gặp nhiều khó khăn; việc chuyển đổi chương trình đào tạo theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp còn lúng túng. Việc triển khai một số chính sách về hỗ trợ vay vốn

---

<sup>5</sup> Còn 46 trường chưa có quy hoạch khuôn viên (mầm non 17, tiểu học 17 và THCS 12), 68 trường chưa có quyết định giao đất (mầm non 40, tiểu học 20, THCS 8), 29 trường chưa đủ diện tích đất theo quy định (mầm non 28, tiểu học 1).



tạo việc làm, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ doanh nghiệp tạo việc làm cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường còn gặp vướng mắc, các văn bản hướng dẫn chậm được ban hành, nguồn kinh phí được cấp ứng chưa kịp thời. Chưa có giải pháp để chấn chỉnh tình trạng lao động cư trú, làm việc bất hợp pháp tại một số thị trường trọng điểm như: Hàn Quốc, Đài Loan. Việc tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm; vẫn còn tình trạng doanh nghiệp nợ lương, chậm trả lương, không ký hợp đồng, không thực hiện nâng bậc lương định kỳ cho người lao động. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền và người dân về bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa đầy đủ, tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn, thương tích còn xảy ra ở nhiều nơi; trong đó có một số vụ việc xâm hại, bạo hành trẻ em nghiêm trọng, có đơn tố giác song cơ quan chức năng chậm vào cuộc điều tra làm rõ, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Số trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, đặc biệt đuối nước vẫn còn cao<sup>6</sup>.

Hạ tầng mạng trong các CQNN chưa đồng bộ; cơ sở dữ liệu dùng chung còn thiếu; người dân và doanh nghiệp khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn ít. Hạ tầng an toàn thông tin chưa thực sự đảm bảo, nguy cơ mất an toàn thông tin đang ở mức cao. Việc ứng dụng CNTT trong phát triển Nông nghiệp và xây dựng NTM đang còn hạn chế.

Quản lý nhà nước về tôn giáo chưa chặt chẽ, việc nắm bắt tình hình và xử lý một số vụ việc ở một số địa phương còn bị động, lúng túng.

### **III. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018**

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm thêm một số nội dung sau đây:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thể thao và du lịch, đặc biệt là vai trò tham mưu của ngành chủ quản; trong đó, đề nghị quan tâm một số nội dung như: Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc, kỷ niệm 240 năm ngày sinh và 160 năm ngày mất Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cấp tỉnh và liên tỉnh. Xây dựng quy hoạch, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh các dịch vụ văn hóa, nhất là hoạt động kinh doanh internet, karaoke. Có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ quy định của Luật Di sản Văn hóa và các văn bản liên quan.

<sup>6</sup> 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 17 trẻ em tử vong do đuối nước, 04 em bị tai nạn thương tích, 01 em bị xâm hại tình dục



Quan tâm thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý di sản văn hóa của Thường trực HĐND tỉnh.

2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Cùng với việc tham mưu ban hành Nghị quyết về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông, cần tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước<sup>7</sup>, nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân dân viên các trường học và nhân dân, không gây xáo trộn tình hình ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Đổi mới công tác đánh giá kết quả giáo dục, đảm bảo đúng thực chất, tránh tình trạng đối phó, chạy theo thành tích. Tăng cường công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh, gắn giáo dục đào tạo với giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm. Kiểm soát chặt chẽ công tác tư vấn du học, liên thông, liên kết đào tạo và hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ - tin học.

3. Lĩnh vực y tế: Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chú trọng nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở; tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng thiếu vật tư, hóa chất tại các bệnh viện. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức; xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp-an toàn, văn minh, hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế. Tích cực tuyên truyền và có biện pháp quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, tiểu đường tại các trạm y tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý giá thuốc, hành nghề y, dược ngoài công lập và an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh công tác kiểm nghiệm chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; đảm bảo các sản phẩm lưu hành trên thị trường đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

4. Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội: Chỉ đạo thực hiện đề án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh theo tinh thần Chương trình 1011-CTr/TU của Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, việc thực hiện các chính sách tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; quan tâm công tác an toàn, vệ sinh lao động, phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp tai nạn lao động. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải

<sup>7</sup> Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập



pháp đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, đặc biệt là vấn đề giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, Đài Loan. Chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng quy định các chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, có biện pháp ngăn ngừa, phòng chống có hiệu quả tình trạng trẻ em bị đuổi nước, bị bạo lực, xâm hại và tai nạn thương tích.

5. Lĩnh vực thông tin - truyền thông: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in và phát hành. Hỗ trợ quản lý và hướng dẫn việc sát nhập Đài truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin tuyên truyền. Tập trung nâng cao chất lượng, thời lượng chương trình phát thanh và truyền hình, chú trọng tuyên truyền về bản sắc văn hóa, du lịch Hà Tĩnh. Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm cải thiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

6. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc, an ninh trật tự. Kiên quyết trấn áp các đối tượng xấu kích động, xúi dục tụ tập, biểu tình gây mất an ninh trật tự trên các địa bàn.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (lĩnh vực văn hóa - xã hội), trình HĐND thảo luận và quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để tiếp thu, hoàn thiện);
- Đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XVII;
- TTTT (đăng tải lên Website);
- Lưu: VT, TL.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Đoàn Đình Anh**